

# สหประกันชีวิต จัดโครงการ WE ARE ONE พบผู้ แทนสหกรณ์และตัวแทนบริษัทกว่า 600 คน

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ WE ARE ONE รวมใจสู่ความเป็นหนึ่ง พบผู้แทนสหกรณ์และตัวแทนบริษัทจากทั่วประเทศกว่า 600 คน พร้อมเชิดชูเกียรติมอบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ผลิตผลงานเบี้ยประกันดีเด่น 39 สหกรณ์ ณ สวนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดโครงการ WE ARE ONE สหประกันชีวิต รวมใจสู่ความเป็นหนึ่ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสหกรณ์และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสหกรณ์ที่ได้สนับสนุนบุคลากรฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ ประสานงานประกันชีวิต ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ กับบริษัทและเชื่อมโยงสู่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการปลุกขวัญ สร้างกำลังใจให้กับตัวแทนในการผลิตผลงาน พร้อมทั้งยังรักษาผลงานเบี้ยประกันภัยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นตัวแทนอย่างมืออาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับสู่สายตาประชาชนทั่วไป สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การสัมมนาวิชาการ เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนาได้เชื่อมโยงทัศนคติอันจะก่อให้เกิดการประสานทำงานร่วมกัน เพื่อการเติบโตในธุรกิจสหกรณ์ และบริษัท นอกจากนี้ยังถือเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของตัวแทนประกันชีวิต และเป็นการแจ้งทิศทางและแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กับตัวแทนด้วย

นายสหพล กล่าวต่อไปว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ ยังมีการเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ที่ผลิตผลงานดีเด่น 4 ประเภท จำนวน 39 สหกรณ์ด้วยกัน ได้แก่ สหกรณ์ที่ผลิตกรมธรรม์รายใหม่ ระดับดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 5 สหกรณ์คือ สหกรณ์ออมทรัพย์นครสวรรค์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด จังหวัดนครพนม สหกรณ์เครดิตยูเนียนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

สหกรณ์ผลิตผลงานเบี้ยประกัน ระดับคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 5 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสวนยาง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์การเกษตรเข็ยงกลาง จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน

สหกรณ์ผลิตผลงานเบี้ยประกัน ระดับดีเด่น ประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์การเกษตรรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์  
สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรรัต  
ภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด จังหวัดเชียงราย สหกรณ์การเกษตรวังชัน จังหวัดแพร่  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด จังหวัดสตูล สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
มัธยมศึกษาประจำวชิรพันธ์ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด จังหวัด  
สมุทรปราการ

สหกรณ์ผลิตผลงานเบียร์ประกัน ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด จังหวัด  
นครสวรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์สรรพาวุธทหารเรือ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด จังหวัด  
อุทัยธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด จังหวัดชัยนาท สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด จังหวัดพังงา  
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนฟาร์มสัมพันธ์กิจ จำกัด จังหวัดเชียงราย  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด จังหวัดสตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จังหวัดชลบุรี  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด  
จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จังหวัด  
ลำพูน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด กรุงเทพฯ

กรรมการผู้จัดการ บมจ.สหประกันชีวิต ยังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า ในปีต่อไป สหประกันชีวิต ได้สร้างแรงจูงใจใน  
การทำงานให้กับสหกรณ์หรือตัวแทน ด้วยการจัดโครงการศึกษาดูงานและท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2558 ที่มอบ  
ให้สำหรับ สหกรณ์พิชิตเป้าหมายประจำปี 2557 ไว้ 2 โปรแกรมด้วยกัน คือ โปรแกรมที่ 1 ศึกษาดูงาน บริษัทชั้น  
นำในด้านการประกันชีวิต ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสหกรณ์จะต้องผลิตผลงานเบียร์ประกันภัยรับตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท  
กำหนด ซึ่งต้องมีผลงานรวม 5 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ในการเดินทางไปญี่ปุ่น 5 ล้านละ 1 ที่นั่ง และโปรแกรม  
ที่ 2 ศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสหกรณ์จะต้องผลิตผลงานเบียร์ประกันภัยรับตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท  
กำหนด ผลงานรวม 2.5 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์เดินทาง 2.5 ล้านบาทละ 1 ที่นั่ง แต่ต้องไม่เกิน 4 ที่นั่งต่อ 1  
สหกรณ์